
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  ๑. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้เสนอแนวคิดต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพ่ือสนับสนุนให้ อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน รับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้น  โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย 
ภายนอก และการเข้าถึงชุมชน  ในเรื่องที่มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการ  ได้แก่   

  ๑.๑  การปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ    

  ๑.๒  การพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่ “ตลาดน้ าวไลยอลงกรณ์”  
  ๑.๓  การปรับปรุงอาคารหอประชุม ๓,๐๐๐ ที่นั่ง ให้เป็นศูนย์ประชุมเพ่ือรองรับพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง   
  ๑.๔  การพัฒนาพื้นที่ให้เป็น “Modern Trade”  
  ๑.๕  การพัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น  
 

 ๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มีการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ  ที่ปรึกษาอธิการบดี   เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 


